

ที่ อว ๘๑๐๖/ว ๐๒๐๖



มหาวิทยาลัยบูรพา คณะพยาบาลศาสตร์  
๑๖๙ ถนนลงทาดบางแสน ตำบลแสนสุข  
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป  
(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ ๙

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / สาธารณสุขอำเภอ / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป  
และโรงพยาบาลในสังกัดอื่นทุกแห่ง / คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ / ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล /  
และหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผ่นพับประชาสัมพันธ์ พร้อมวิธีการสมัครออนไลน์ ๑ ชุด

ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง  
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ ๙ ในระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม ถึงวันที่ ๙ สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทา - ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา และแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมี  
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฯ มีความรู้ความเข้าใจนโยบาย และระบบบริการสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล-  
เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) มีทักษะในการประเมินภาวะสุขภาพอย่างครอบคลุมเพื่อการตัดสินใจ  
ทางคลินิก การตรวจวินิจฉัยแยกโรค ให้การรักษาโรคเบื้องต้นในกลุ่มอาการต่างๆ ทั้งในระยะเฉียบพลัน และกลุ่มโรค  
ที่พบบ่อย ประเมินปัญหาที่ซับซ้อนจากการเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง สามารถวางแผนการบูรณา  
การการดูแลเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะฯ พิจารณาเห็นว่า การอบรมฯ ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อ  
หน่วยงานของท่านเป็นอย่างยิ่งคณะฯ จึงขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดของท่านเข้ารับการอบรมฯ ด้วยการสมัครออนไลน์  
พร้อมชำระค่าสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยผู้เข้ารับการอบรมฯ มีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน  
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ตามเกณฑ์ของหนังสือกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการที่ กค  
๐๔๐๖.๔/ว ๔๑๓ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดข้อมูลได้ที่ website คณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา <http://nurse.buu.ac.th> หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวาสนา ชัมเทียม เบอร์โทรศัพท์  
๐๓๘-๑๗๒๘๔๕ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ พูลทวี เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๗-๕๔๑๘๗๔๘ (วันและเวลาราชการ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้บุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมฯ และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้ทราบ  
ทั่วกันด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย จุลเมตต์)

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ปฏิบัติการแทน

ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้ประสานงาน : คุณสรารัตน์ นุชจำรัส

เบอร์โทรศัพท์ : ๐๙๕ - ๐๔๗๙๐๔๒

โทรสาร : ๐-๓๘๙-๓๔๗๖